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เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา 
 
     (นายพิทูร พุมหิรัญ ทาํหนาที่ประธานในทีป่ระชุม)  
  ประธาน :  ก็เปดประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน คร้ังที่ ๗ วนัพุธที ่๖ สิงหาคม  
เร่ืองแจง มีแจงเรื่องหนึง่คือเปนการรายงานผลการชี้แจงงบประมาณป ๒๕๕๒ ตอคณะอนุกรรมาธิการ 
พิจารณางบประมาณดานฝกอบรม สัมมนา ผมไดมอบหมายใหผูบริหารระดับสํานกัที่เกี่ยวของกบัรายการ
ที่ตองชี้แจงตอคณะอนุกรรมาธิการเขารวมชี้แจงกับทีมของกลุมงานนโยบาย แลวก็สํานักการคลังและ
งบประมาณนะครับ ซึ่งก็ไดเขาชี้แจงเมื่อวนัจันทรที ่๔ สิงหาคมไปแลว ก็ไมมีการปรับลดแตอยางไร  
ก็ขอบคุณที่ไป Defend ให แอบโกรธนิด ๆ นาจะใหเขาตดัใหหมดจะไดไมตองรับ แตทําไมมีปญหาอะไร 
กับวุฒิสภาเหน็เขาตัดเรียบเลยมีปญหาอะไร  
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  ขออนุญาตเลาบรรยากาศนิดหนึ่งแลวกันคะ เพราะวาคือปนี ้
แนวการชี้แจงของคณะอนุกรรมาธิการคอนขางเขมขนแลวก็เขาจะระบุรายการใหเรามานี้คือจะเปนรายการ 
ตามทีว่านะคะ ก็คือเปนเรื่องของการประชาสัมพนัธ เปนเรื่องของหลาย ๆ ตัวที่ตรงนั้นวิจัย  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ทกุรายการในรายจายอืน่ครับ  
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  คราวนี้พอสุดทายจะบอกวาและรายจายอื่น พอมาปนีพ้อเขาตี 
วารายจายอื่นปบเขาก็เลยมาเหมารวมงบประมาณของเราทั้งสาํนกังานเทากับวาการชี้แจงคณะชุดนี้  
เลยกลายเปนการชี้แจงงบประมาณสํานักงานทัง้หมดของหนวยงานเลยในทนัทีก็เลยทํามีผลใหทางวุฒิสภา 
ถูกตัดไปเกือบหมดรูสึกจะเหลืออยูแคงบบุคลากรหรืออยางไรนี้ แลวเขากําลงัจะทําอทุธรณ  
  ประธาน  :  เหน็วาตัดเงนิเดือนตัดหมดเลยไปตัดไดอยางไรเงินเดือน  
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  ก็ไมทราบแตตัดเยอะ ตัดทกุ ๆ หนวยงานเจอปญหาเหมือนกัน 
หมดก็คือวาวิง่เขาวิง่ออกตลอดเวลา แลวก็ Standby กันแบบตอเนื่องเลยทุก ๆ สวนราชการมาคอนขางจะ
เขมขน  
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  ประธาน  :  มสีาเหตุเพราะวาเปลี่ยนเงนิรายจายอืน่เทานัน้ 
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  ใชคะ เฉพาะหนวยงานอิสระเปนรายจายอืน่ 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  งบเราทัง้กอนเปนรายจายอื่นหมดครับ ก็หมายความวา 
เราตองเขาอนกุรรมาธิการนีท้ั้งหมดเลยครบั ทุกรายการเลยครับ  
  ประธาน  :  ทกุทีเปนอยางนีไ้หม  
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  ไมคะ  
  ประธาน  :  ทกุทีรายจายอื่นก็เขาอนกุรรมาธิการกอนไหม ลักษณะนีห้รือเปลา  
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  ทกุทีนี่รายจายอืน่เขาคะ แตวาสมัยกอนนี่รายการของเรา 
  ประธาน  :  เราไมไดอยูในหมวดรายจายอืน่  
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  ใชคะ แตตอนนี้เราเหมาทัง้ยอดรวมแลว ทีนีก้็ดูวาถาเปน 
ลักษณะอยางนี้ในปหนาเราอาจจะตองปรบัในเรื่องของการชี้แจงวาอาจจะตองมีผูใหญที่ระดับสูงอะไร 
เขาไปสักนิดหนึ่งนะคะ เพราะวาไมอยางนัน้เดี๋ยวจะมีผลในลักษณะวาเราถูกตัดหมดหรืออะไรอยางนีก้็จะ
กังวลอยู แตบังเอิญวาปนี้ของเราก็คือวาผานไป 
  ประธาน  :  กต็องชี้แจง ๒ รอบสิถาอยางนั้น 
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  คะ  
  ประธาน  :  เราไปหาวิธีการอื่นไมไดหรือทีช่ี้แจงรอบเดียว แลวนี้ผานเลยหรือเปลานี ่ 
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  ยงัคะ  
  ประธาน  :  ใหมันเหนื่อยทาํไม ๒ รอบ  
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  เขาก็บอกวาถาเราไปชี้แจงเฉพาะงบรายจายอื่นตามที่อยางที่เคย
ก็เอาไปแค ๒๐๐ กวาลานบาท ตามที่เราเขียนไปเขาวาอยางนี้ เพราะฉะนัน้เราก็เลยตองภาพใหญ คราวนี้
เขาก็มีขอสังเกตคะ  
  ประธาน  :  ใครเปนประธาน วรวัจน 
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  ทานวรวัจน ทนีี้กม็ีขอสังเกตขึ้นมาก็คือจะเปนเรื่องของอาหาร
เทานัน้เองเขาบอกวาคือเร่ืองของอาหาร แลวก็ในเรื่องของความเหมาะสมในเรื่องของการอะไรทีจ่ะดูแลกับ
ผูใหญที่จะมาจากสวนราชการอื่นซึ่งจะเปนผูบริหารระดับสูง เปนระดบัอธิบดี เปนระดับเลขาธิการ  
หัวหนาสวนราชการมาอยางนี้มาดวูาไปปะปนกนัมากมายอะไรอยางนี้  
  ประธาน  :  เขาจะใหทําอะไร  
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  เหมือนกับวาทํานองอยางนัน้จะใหดูแล พีว่ิชชี้แจงไดไหมตรงนี้วา
ทักทวงมาเรื่องอะไรบาง  
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  ประธาน  :  แลวเราชี้แจงไปวาอยางไร  
  นายประวิช ต้ังใจมั่น  :  คือทานถามวาทีเ่ราเลี้ยงของอนุกรรมาธกิารชุดนี้ใชงบประมาณ 
ของเราหรือเปลาแตมันใชนะครับ แลวทานก็ฝากมานิดหนึง่วาชวยดูแลเร่ืองคุณภาพของอาหาร แลวก ็
จํานวนที่เลี้ยง เพราะวาที่อนกุรรมาธิการทีท่างเจาหนาทีก่รรมาธิการสั่งเลี้ยงในวันนัน้เนื่องจากวามีผูมา 
ชี้แจงจํานวนมากจนจํากัดจํานวนไมไดในการสั่งอาหารมาเลี้ยงถึงไมพอ ทานกท็ราบในสวนตรงนี ้แลวทาน 
ฝากวาในคราวหนาฝากทางกรรมาธิการดวยวาในการเชญิเจาหนาที่มาชี้แจงตองกําหนดจาํนวนคนดวย
เพื่อจะไดกะจาํนวนเงนินี้ไดถูก  
    ประธาน  :  เงนิรับรอง 
     นายประวิช ต้ังใจมั่น  :  แลวก็ชวยดูแลเร่ืองอาหาร คุณภาพอาหารดวย เนื่องจากวามี
ระดับถึงอธิบดี หรือผูวาราชการจังหวัดมาในการประชมุคร้ังนี้ครับ เร่ืองคุณภาพอาหารทานก็ฝากมา  
๒ เร่ืองครับ  
  ประธาน  :  เขาเพิ่มเงนิใหดวยหรือเปลา  
  นายประวิช ต้ังใจมั่น  :  ก็บอกทานวางบประมาณเราไดไมพอเลยทานจะดูแลตรงนีใ้ห 
  ประธาน  :  กข็อเพิ่มไปสิครับ ที่ประชมุรับทราบนะครับ มีเร่ืองเพื่อพิจารณาเรื่องการเตรียม 
ความพรอมในการชี้แจงงบประมาณป ๒๕๕๒ เพิ่งทราบวาพรุงนี้ตองชี้แจงซึ่งไมรูวาจะเชาจะบาย แลวก ็
เลยซักซอมกัน กอนหนานี้มนัมีเร่ืองหนึง่ทีข่อความเหน็ชอบสงใหทานรองเลขาธกิารที่รับผิดชอบในเรื่อง 
ตาง ๆ เร่ืองอะไรลองชี้แจงหนอยครับ ตามบันทกึของคุณศรีเงิน เมื่อวนัที่ ๕ สิงหาคม  
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  ขออนุญาตคะ คือในสวนเรื่องของการเตรียมขอมูลนี่นะคะ  
ปกติแลวในขัน้ของการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนทานเลขาธิการกจ็ะมอบหมายใหทานรอง
เลขาธิการแตละทานไดมีการจัดเตรียมขอมูลอยูแลว คราวนี้เนื่องจากวาระยะเวลามันกระชัน้ชิดก็เลยออก
หนงัสือแจงไปกอนที่มีการเตรียมการลวงหนา ถาเผื่อวาไดมีการดําเนินการไดทันแลวมีการมาซักถาม 
ในที่ประชมุคณะกรรมการนี้อาจจะไดมีการเตรียมขอมูลไดมาตอบขอซักถามเพื่อใหทานผูบริหารไดสบายใจ
เวลาที่จะเขาทีป่ระชุมคะ กเ็ลยออกหนังสอืไปกอน แตวาระก็จะซ้าํอยูในการประชมุคณะกรรมการนโยบาย
และแผนในครั้งนี้ดวย  
  ประธาน  :  ทนีี้มันก็กระชัน้จริง ๆ พรุงนีจ้ะทําอยูแลว กเ็ร่ืองเพิง่ถงึผมเมื่อวานนี้อยางไร 
มันกก็ระชั้นอยูดี ออกไปลวงหนาก็ไมตางกันเทาไร เพราะลวงหนาวนัเดียวนี ่จริง ๆ แลวมันนาจะสัปดาห
หนึง่ใหเขาเตรียมการ อันนี้ตองปรับกระบวนเวลานิดหนึง่ เรารูเวลาแลววามนัจะตองเขาประมาณไหน 
อะไรอยางไร ถาเปนขอมูลกอนก็มีสิทธ ิผมเชื่อวาทานรองเลขาธกิารทานทาํไดอยูแลวเพราะมนัอยูใน 
หัวแลวเพียงแตวาในบางเรื่องถามันมีเร่ืองอะไรที่เปนเกร็ดที่ตองเสริมเขาไปในคําชี้แจงของทานก็จะได 
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มีเวลาเตรียมการบางตามสมควร อันนี้ปรับในเงื่อนเวลานิดหนึ่งในปตอ ๆ ไปนะครับ ฉะนัน้อยางไรจะทาํ
Presentation เลยไหมครับ เชิญ จริง ๆ ถาเหมือนเรากาํลังจะเขาสอบมันมีเมฆ มหีมอกมาบอกวาอะไร 
เปนเรื่องอะไรที่เขาจะใหความสนใจพิเศษ อยางเรื่องอาหารทีเ่ขาพูดมาแลวเรื่องหนึง่ เร่ืองงานฝกอบรม 
เขามีขอติติงอะไรไหมที่ไปเจอคุณวรวัจนมาแลวซึ่งเปนประธานอนุกรรมาธิการเรื่องอบรม สัมมนา  
เราไดต้ังรับไดถูกวาเขามีอะไรที่หลุดออกมาหรือแสดงความประสงคทีจ่ะซักถามเพิ่มเติมก็กรุณาแจง 
ทานรองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเพื่อวาทานจะไดไปสืบเสาะในขอมูลใหพรอมตอการชี้แจง มีไหมครับ 
ทานรองเลขาธิการ เชิญ  
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  วันนั้นไดไปพบทานวรวจัน 
  ประธาน  :  ทานรองเลขาธกิารไปดวยใชไหมครับ  
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  วันอาทิตย แตชวงชี้แจงไมไดอยูเพราะเปนการปรับลดแตได 
พบทานวรวัจนก็บอกวาทั้งงบการฝกอบรมเราไดนอย ทานบอกเดี๋ยวชวงแปรญัตติทานจะพูดกับ
กรรมาธิการชดุใหญ แลวก็เอาแปรญัตติทั้งหมดไปใหทานดูแลวทานกบ็อกวาการตั้งงบของเรามนัเปนตั้ง
ยอย ๆ มันไมเห็นภาพกวางวาฝายนิติบัญญัติมีหนาที่ในการตรวจสอบฝายบริหาร ถาเราขึ้นหัวขอวาตั้งงบ
เพื่อวาตรวจสอบฝายบริหารมันจะเหน็ภาพใหญแลวก็นาจะไดรับอนุมติังบประมาณ ทานก็เลยบอกวา 
ขออนุญาตวิจารณการตั้งงบของเราหนอยก็เลยบอกวากจ็ะมาแจงใหผูต้ังงบทราบ ซึง่ก็ไดคุยกับคุณขจิต 
ไปบางแลววาการตั้งงบใชชือ่หัวขอใหเหน็ภาพวาเราทําเพื่อไป 
  ประธาน  :  ใหสะทอนภารกิจ  
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  สะทอนภารกจิใหญ ขอเรียนแคนี ้
     ประธาน  :  ตอนนี้เปนอยางไรในทางปฏิบัติเปนอยางไรครับ ในประเดน็ทีว่ามปีระเดน็ 
เดียวหรือครับ  
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  เห็นบอกวาวุฒสิภาถูกตัดใชไหม แตของเราทานไมได 
ปรับลดลง แตวาแปรญัตติทานบอกจะชวยพูดใหคะ 
  ประธาน  :  แลวมียอดเงินไปขอเขาไหมครับ 
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  มีทั้งหมดเลยที่แปรญัตติก็ใหทานวรวัจนไป  
  ประธาน  :  ในสวนของการอบรมที่วาเขาจะเพิ่มให  
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  ใหยอดใหญไปคะ  
  ประธาน  :  ยอดที่เราเคยขอไวแลวถูก 
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  ที่ต้ังฝกอบรมเพิ่ม ๑๙ ลานบาท แลวก็ดูงานอีก ๑๑ ลานบาท 
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  ขออนุญาตนิดหนึ่งคะ ในวันทีไ่ปชี้แจงกับคณะอนุกรรมาธิการ 



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ                                              รัชนีพร ๑/๕ 
วันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
 
ก็คณะกรรมาธิการใหชี้แจงในภาพรวมก็ไดชี้แจงไปในลกัษณะเดียวกนัวาเรามีภารกิจอะไร แลวกท็ําหนาที่
อะไร แตคราวนี้อาจจะเปนอยางทีท่านรองอุมาสีววาก็คือวาอาจจะเปนเรื่องของเอกสารเราอาจจะตองมาดงึ 
ภาพใหมนัเหน็ภาพ เพราะวามีเขาทวงตงิอยูเหมือนกันในประเด็นตรงนี ้ซึ่งเราอาจจะตองดึงภาพขึ้นมา 
ใหชัดเจนก็คงตอไปอาจจะตองเปนเรื่องการปรับเอกสาร  
  ประธาน  :  แลวการที่ทางรายชื่อการควบคุมเปนหนวยงานสะทอนภารกิจเปนอยางไร 
ทําได ไมไดอยางไร นอกเหนอืจากเอกสารแลวเขาบอกวาอยากใหต้ังหวัขอเร่ืองการควบคุม งานอะไร 
ตามภารกิจ เชญิครับ  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  กราบเรียนทานประธาน ทานคณะกรรมการ คือทาง 
อยางนี้ครับ คือเทาที่ฟงจากทานรองเลขาธิการมานี้ผมก็มานั่งนึกดู ทานคงอยากจะใหเราทาํ ผมดูถาจะ 
ทําไดคือเปนโครงการนะครับ ซึ่งตองอยูภายใตยุทธศาสตรเราเปนโครงการจะเปนกอนใหญ ๆ ภายใต
โครงการนั้นจะเปนกิจกรรมทานครับ ก็จะขอเปนโครงการไปเปนรายการที่เปนโครงการ ซึง่ในตอนทาํ 
แผนยุทธศาสตรนี้จะตองบรรจุตัวนี้ลงไปมนัก็จะออกมาเปนรายการงบประมาณก็จะเปนโครงการทีผ่ลักดัน
ตัวภารกิจของเรานี้ไปไดก็เปนชื่อรายการคาใชจายตามโครงการปรับปรุงระบบนิติบัญญัติ สมมุติอยางนี้
แลวภายใตโครงการตัวนี้ก็จะมีกิจกรรม มโีครงการยอยครับ ถาเปนอยางนี้ก็จะไปไดครับทานครบั  
  ประธาน  :  กล็องพิจารณาดู เพียงแตวาก็ดูใหรอบ เพราะวาพอชื่อบางทีมนัสื่อลักษณะ
ของการไปจองจับผิด ตองยอมรับวาคนพจิารณาอนมุัติงบประมาณคอืฝายบริหาร เพราะฉะนัน้แทนที่จะได
ดี กลับไมไดดีก็มีสวน ก็ตองดูใหรอบนิดหนึ่งเราจะปรับเปล่ียนอะไรกม็าคุยกนันะครับ ครับคราวนีอ้ยางไร
ตอไป เชิญครับ  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  กราบเรียนทานนะครับ คือขอซักซอมทานนิดเดียวคืออยางนี ้
เอกสารเราสงใหนี่มนัจะมีเลมสีฟา สีเหลือง และสีขาว สีฟานี่เราจะรวบรวมคําชี้แจงประกอบที่ผูบริหาร 
จะเขาชี้แจงพรุงนีน้ะครับ ซึง่เปนขอมูลพืน้ฐานขอมูลของแตละรายการเลยซึ่งเราลงใหละเอยีด ซึง่ถา 
ทานผูบริหารแตละทานที่รับผิดชอบแตละดานแตละรายการนีถ่าทานดูก็จะเปนขอมูลใหทานสวนหนึ่ง 
แลวครับ ทีนี้อยางทีท่านเลขาธิการทานเรยีนไปเมื่อกี้ในที่ประชุมไปแลวนะครับ คือเราตั้งประเดน็คําถาม
เอาไวในเอกสารเลมสีเหลืองนี้นะครับ เรารวมขอซักถามของคณะกรรมาธิการตั้งแตป ๒๕๔๘-๒๕๕๑ 
เอาไว แลวเราก็สรุปคําถามไวขางหนาซึง่ผมสรุปใหอีกทหีนึง่วาคําถามที่เราเชก็มานี้ในป ๒๕๔๘ ป ๒๕๔๙  
ป ๒๕๕๐ ป ๒๕๕๑ ๔-๕ ปทีผานมานีท้ีถ่ามนี้ไมมีเร่ืองอื่นเลยนอกจากเรื่องสภาใหม เร่ือง รปภ. เร่ือง
อาคารสถานทีซ่ึ่งเมื่อกีท้านเลขาธิการทานพูดไปแลว เร่ืองหองประชุมไมพอ หองทํางาน ส.ส. ไมมี  
ที่จอดรถไมพอ อาหารไมมคุีณภาพ อาหารไมอรอยอะไรพวกนีซ้ึ่งเราก็จะโดนทุกปอยางนีท้านครับ ก็จะ 
เปนเรื่องอาคารสถานที่ ๔. กคื็อเร่ืองการดําเนินงานของสถานวีทิยุโทรทศันรัฐสภานี่โดนทกุปนะครับ  



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ                                              รัชนีพร ๑/๖ 
วันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
 
เร่ืองการประชาสัมพนัธก็เทาที่เช็กมากเ็กือบทุกปครับ แลวสุดทายก็เร่ือง ICT ครับ จะมี ๖ เร่ืองใหญ ๆ  
ที่จะตองโดนซกัถามทุกป ทนีี้เรียนทานเลขาธิการวาปนีเ้ราเขาคณะกรรมาธิการนี้เราเขา ๒ คณะ คณะเทาที่
ไปเช็กมานี้คณะอนุกรรมาธิการที่ทานวรวัจนเปนประธานจะกลายเปนคณะที่ตัด เพราะฉะนัน้คณะใหญ 
จะไมมีการดูเร่ืองตัดแลว เขาจะพูดเรื่องทั่ว ๆ ไปเร่ืองปญหาของสาํนกังานเลขาธิการ ใหเราตอบ ใหเราถาม 
ซึ่งตรงนีก้็จะเปนเรื่องทั่ว ๆ ไปครับ ใหญ ๆ ซึ่งทานผูบริหารทกุทานจะตอบไดอยูแลว เพียงแตวาเรารวม
คําถามเอาไวใหทานแลวเรามีคําชี้แจงบรรยายไวในเลมฟา เราก็จะพยายามจะรวบรวมเพยีงแตวาก็ตองขอ
ประทานอภัยทานประธาน ทานรองเลขาธิการทั้งหลายสงเอกสารใหทานชาไปนิดหนึง่ครับ  
 
 
                          - ๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ      นิวรา ๒/๑ 
วันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๑  
 
   ประธาน :  อานหมดนี้คืนนี้กไ็มตองนอนแลว  
   นายประสิทธิ ์ อนนัตวิรุฬห  :  ทานมอบหมายสาํนกัไดครับ ชวยดู แลวก็ชวยทาํขอมูลมา 
แตผมเขาใจวาเรื่องใหญ ๆ ทานผูบริหารทุกทานตอบไดอยูแลว เพราะพรุงนี้จะไมลงไปในเรื่องการตัด  
เร่ืองอะไรเทาที่เชค็มา เพราะวาเรื่องตัดเขาบอกวาใหทานวรวัจนตัดหมดแลวไมมีเหลือแลวครับ  
   ประธาน  :  มตัีดอะไรไปบางไหม ไมตัดอะไรเลย  
  นายประสิทธิ ์ อนนัตวิรุฬห  :  ของเราไมโดนตัดเลยครับ แลวทานอนกุรรมาธิการก็ให
ความกรุณากบัสํานกังานเรามากเลย ไมตัด มีแตชวยเสริมใหครับ  
   ประธาน  :  ขอใหที่ประชุมใหญเปนอยางนั้นก็แลวกนั เชิญครับแลวอยางไรตอไป  
จะทาํ Presentation ใชไหม  
   นายประสิทธิ ์ อนนัตวิรุฬห  :  ขออนุญาตนะครับ เอกสาร Presentation เปนเอกสาร 
เลมปกสีขาว ผมจะขออนุญาตนําเสนอในรูปแบบที่ส้ันลง เพราะวาเมือ่ครูไดหารือกับทานรองศุภมาส 
แลววาไมควรจะยาวนกั ก็จะขออนุญาตตดับางสวนออก แตในคําอธบิายเราจะคลมุเอาไว แตเราจะอาน
เฉพาะชื่อยทุธศาสตร และจะไมพูดถึงเรื่องผลผลิต ก็จะตัด ๒ สวน สวนไสของยุทธศาสตรออก แลวก็ตัด
เร่ืองผลผลิตออก ก็จะสั้นลงนะครับ ขออนญุาตอานเปนตุกตาประมาณสัก ๔-๕ นาทีครับ  
   เรียนประธานและคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ กระผม นายพทิูร พุมหิรัญ เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  
ขอชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
และขออนุญาตนําคณะผูบริหารเขารวมชีแ้จงดวย  
   สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจหนาที่เกีย่วกับราชการประจําทัว่ไป 
ของสภาผูแทนราษฎรและรัฐสภา  
   มีวิสัยทัศนในการเปนองคกรที่เปนเลิศในการใหบริการ เพื่อสงเสริมงานของสถาบัน 
นิติบัญญัติใหกาวหนา ทนัสมัย โปรงใส และเปนธรรม โดยคํานงึถงึผลประโยชนสูงสุดของปวงชน  
   มีพันธกิจดังนี ้ 
    พันธกิจที่ ๑ พฒันาระบบการบรหิารจัดการดานนิติบัญญัติใหมีคุณภาพ  
   พันธกิจที่ ๒ พฒันาฐานขอมลูและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปน “รัฐสภาอิเล็กทรอนกิส”
และ “ศูนยขอมูลนิติบัญญัติ” 
   พันธกิจที่ ๓ พฒันางานรัฐสภาดานตางประเทศใหเปนผูนําในเวทีรัฐสภาระหวางประเทศ 
ควบคูกับการเสริมสรางความสัมพนัธและความรวมมือกับรัฐสภาตางประเทศ  



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ       นวิรา ๒/๒ 
วันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๑  
 
  พันธกิจที่ ๔ พฒันาบุคลากรของรัฐสภาใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน มีคานยิม 
มุงทาํงานเพื่อองคกรและประชาชน  
   พันธกิจที่ ๕ ประชาสัมพนัธ เผยแพรประชาธิปไตยและการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย  
   และพันธกิจที่ ๖ จัดหาสถานที่กอสรางรัฐสภาแหงใหมใหเหมาะสมและพัฒนาระบบรกัษา
ความปลอดภยัใหเปนไปตามมาตรฐานสากล  
   ในป ๒๕๕๒ สํานักงานไดรับจัดสรรงบประมาณทั้งสิน้ ๒,๓๕๖,๖๑๒,๒๐๐ บาท จาํแนก
ตามยทุธศาสตรไดดังนี้  
   ยุทธศาสตรที่ ๑ ปฏิรูปองคกรและกระบวนการนิติบัญญติัตามแนวทางการบรหิารจดัการ
ภาครัฐแนวใหมและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ไดรับจัดสรรงบประมาณ ๒,๐๖๒.๔๗ ลานบาท   
   ยุทธศาสตรที่ ๒ เสริมสรางและพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปน 
”รัฐสภาอิเล็กทรอนิกส” และ “ศูนยขอมูลนิติบัญญัติ” ไดรับจัดสรรงบประมาณ ๔๖.๕๘ ลานบาท  
   ยุทธศาสตรที่ ๓ เพิม่ศักยภาพงานรัฐสภาดานตางประเทศตามมาตรฐานสากล  
ไดรับจัดสรรงบประมาณ ๘๐.๕๒ ลานบาท  
   ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหเปนผูเชีย่วชาญเฉพาะดาน
ควบคูกับหลกัคุณธรรม ไดรับจัดสรรงบประมาณ ๓๐.๓๔ ลานบาท  
   ยุทธศาสตรที่ ๕ เสริมสรางองคความรูประชาธิปไตยและผลักดันใหประชาชนเขามา 
มีสวนรวมทางการเมือง ไดรับจัดสรรงบประมาณ ๑๑๙.๖๖ ลานบาท  
   และยุทธศาสตรที่ ๖ เรงรัดจัดหาสถานทีต้ั่งอาคารรัฐสภาแหงใหมใหเหมาะสม ตลอดจน
พัฒนาระบบรกัษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ไดรับจัดสรรงบประมาณ ๑๗.๐๕ ลานบาท  
   สวนผลงานการดําเนินงานทีสํ่าคัญในปงบประมาณ ๒๕๕๑ มีดังนี ้ 
   ๑. ดานการพฒันาระบบบริหารจัดการเพือ่สนับสนนุกระบวนการนิติบัญญัติ เชน  
   - สนับสนุนการประชุมสภาผูแทนราษฎร คณะกรรมาธิการ และการประชุมรวมกนัของ
รัฐสภา  
   - นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ ไดแก  
การเพิม่ชองทางในการนัดประชุมใหมีความรวดเร็วยิง่ขึ้น โดยการสงขอความยนืยนัการนัดประชุมทาง
บริการรับสงขอความทางโทรศัพทมือถือและจดหมายอิเล็กทรอนกิส  
   - พัฒนาระบบการจัดทาํรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการ นําเขาและเผยแพรขอมูล
ทางเวบ็ไซตของคณะกรรมาธิการ  



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ          นวิรา ๒/๓ 
วันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๑  
 
   - พัฒนาระบบสืบคนและตรวจสอบคําแปรญัตติดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน  
  - ต้ังศูนยประสานงานคณะกรรมาธิการเพื่อใหบริการในลักษณะศนูยบริการเบ็ดเสร็จครบ
วงจร   
   - ปรับปรุงการใหบริการกับสมาชิกรัฐสภาโดยการปรับลดขั้นตอนและประเมินความ 
พึงพอใจ  
   - พัฒนาระบบนับองคประชมุสภาผูแทนราษฎรโดยใชบัตรประจําตัวสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎร หรือ Smart card  
    ๒. ดานการพฒันาขอมูลและสารสนเทศเพื่อตอบสนองตอภารกิจของฝายนิติบัญญติั เชน  
   - จัดทําระบบฐานขอมูลและระบบสืบคนของรัฐสภาโดยระบบอิเล็กทรอนิกส  
  - ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตของรัฐสภาใหทนัสมัย  
   - พัฒนาระบบเครือขายนิติบัญญัติระหวาง ๔ หนวยงานของรัฐ  
  - เชื่อมโยงเครอืขายแลกเปลีย่นขอมูลระหวางหนวยงานของรัฐ ๒๑ กระทรวง  ๒๕๔ กรม  
   ๓. ดานการพฒันาระบบงานรัฐสภาดานตางประเทศใหสมาชกิรัฐสภามีบทบาทในเวที
รัฐสภาระหวางประเทศ เชน  
   - พัฒนาระบบฐานขอมูลดานตางประเทศ  
   - พัฒนาการเพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลาการดานตางประเทศ 
  - สนับสนุนและสงเสริมความสัมพนัธระหวางประเทศในระดับทวิภาคีและพหุภาค ี
   - สนับสนุนและเตรียมความพรอมในการเปนเจาภาพจดัประชุม  
  - สนับสนุนการเดินทางไปประชุมตางประเทศและการเยอืนตางประเทศ  
  - การตอนรับบุคคลสําคัญและสนับสนุนการแปลเอกสารและปฏิบัติหนาที่ลาม  
   ๔. ดานการพฒันาบุคลากรใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน  
   - พัฒนาและเพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร  
  - ฝกอบรมและสัมมนาบุคลากรทัง้ภายในและภายนอก  
    - สนับสนุนทุนการศึกษาใหแกขาราชการในระดับปริญญาโทและปรญิญาเอก  
  - สงเสริมบุคลากรใหปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม  
  - รวมทัง้สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรรัฐสภาดานตางประเทศ  
  ๕. ดานการพฒันากระบวนการเรียนรูประชาธิปไตยและการมีสวนรวมทางการเมือง 
ของประชาชน เชน  



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ         นิวรา ๒/๔ 
วันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๑  
 
  - จัดโครงการและกิจกรรมเผยแพรความรูการเมือง การปกครองแกประชาชน  
   - ประชาสัมพนัธกิจกรรมของสภาผูแทนราษฎรเพื่อเสริมสรางภาพลักษณขององคกร 
นิติบัญญัติ  
  - ถายทอดสัญญาณภาพและเสียงการประชุมสภาผูแทนราษฎรและรัฐสภาผานทาง
โทรทัศนวงจรปดเครือขาย Internet และวทิยุรัฐสภา  

- ผลิตรายการเผยแพรองคความรูประชาธปิไตย  
๖. ดานการพฒันาอาคารสถานที่และระบบรักษาความปลอดภัยในบริเวณรัฐสภา 

ตามมาตรฐานสากล เชน  
   - ติดตั้งเครื่องตรวจวัตถุระเบิดใตทองรถและระบบตัดสัญญาณโทรศพัทมือถือ  
  - ติดตั้งโทรทัศนวงจรปดเพื่อบันทกึภาพและเหตุการณในบริเวณรัฐสภา  
  - พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการอารกัขาบุคคลสําคัญในวงงานรัฐสภา  
  - พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับสถานการณฉุกเฉิน   
  - ปรับปรุงพืน้ที่การปฏิบัติงานของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรและหองประชุม
คณะกรรมาธกิาร และ 
   - สนับสนุนการจัดหาสถานที่เพื่อกอสรางอาคารรัฐสภาแหงใหม  
   สุดทายนี้ขอเรียนวาสํานักงานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎรจะมุงมั่นปฏิบัติหนาที ่
ในความรับผิดชอบอยางเต็มกําลังและเต็มสติปญญาเพือ่ประโยชนสูงสุดของประเทศชาติและประชาชน 
ขอบคุณครับ  
    ประธาน : ขอบคุณครับ ประการแรกเลยขอตัวเลขเปนอยางที่บอกนะครับ เอาตัวเลข 
จริง ๆ จุดทศนยิมอานแลวผมงง ส่ิงที่เขาสนใจแลวถามทกุป คือเร่ือง ICT แตความคืบหนาจากปทีแ่ลว
จนถงึปนีม้ันมอีะไรที่เปนพฒันาการขึ้นมาที่เปนรูปธรรมบางไหมเรื่อง ICT ศูนยขอมูลนิติบัญญัติ 
หรือรัฐสภาอิเล็กทรอนกิส ลองทาํเปนตวัอยางสกันิดหนอยไดไหมวาคอือะไร ในสวนของ Layer  
ที่ ๖ เร่ืองกอสรางรัฐสภา คุณประสิทธิ์ตองเตรียมขอมูลตารางขวางที่เราทําสุดทายที่สง ครม. เมือ่วานนี ้ 
อันนัน้ดูคอนขางชัดเจนวายอดรวมเปนเทาไร มันมกีารพูดถึงการสงหนังสือนัดประชุมตามชองทางใหม ๆ 
เรามีระบบในการปองกนัขาวลวงไหม เพราะวามนัเคยมกีารอภิปรายในสภาวาผมก็ไมรูใครสงมา  
จริง ไมจริงอะไรอยางนี ้คือถาพูดเหมือนตอบคําถามเขาเขาอาจจะไปซักถามอีกครั้งหนึง่ในที่ประชมุวา
ระบบนี้มนัเปนอยางไร เราสงผานใคร แลวใคร หมายความวามีความรับผิดชอบซึ่งกนัและกนัอยางไร  
มีไหมในรายละเอียดตรงนี้ใครอธิบายไดไหม ใครเปนเจาของเรื่องตรงนี้ อยางนัดประชุมที่เรานัดฉกุเฉิน 
เมื่อเร็ว ๆ นี้ มกีารเปลี่ยนวาระตอนนัน้ใครทํา แลวทาํไปกับใคร อยางไร หรือแมกระทั่งคณะกรรมาธิการ 



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ          นวิรา ๒/๕ 
วันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๑  
 
เวลาเขานัดประชุมกรรมาธิการตอนนี้เขากส็ง ในกระบวนการทานรองฯ ทราบกระบวนการไหมครบั  
เขาประสานไปกับใครอะไรอยางไร เพื่อจะดูวามนัมีจุดแทรกซอนที่จะเกิดขาวลวงขาวปลอมขึ้นมาไดไหม 
อะไรอยางนี้  
   นายนพรัตน  ทว ี :  ขออนญุาตทานประธานครับ คืออยางนี้ครับ เคยคุยกับทางระบบ 
ตอนที่เขามาชีแ้จงเรื่องนวัตกรรม มันจะม ีUser ของผูสงครับทาน แตละกรรมาธกิารจะมี User ของตัวเอง 
สงเขาไปผานหนาจอคอมพวิเตอร เพราะฉะนัน้จุดหนึ่งที่จะเชก็ไดคือคนสงถกูตองไหม  
   ประธาน : ทนีีม้ันม ีPassword ไหมวาคนสงคนนี้เกิดเขาใชคนสงคนนี้เขาไปปุบใครสงอะไร
ก็ไดอยางนั้นหรือ หรือวามันมีความผกูพนักันอยางไรวาจะตอง Screen แลว ผานแลวเขาจงึจะสงเปน 
Short message ไปใหใครทั่วไป กระบวนการตรงนีม้นัมอีะไรอยางไรทีพ่อจะกรองไดไหม เราจะไดพูด 
กับเขาได เพราะเคยมถีามในที่ประชมุแลว คุณวทิยา แกวภราดัย ถามในที่ประชุมบอกผมจะรูไดอยางไรวา
ที่นัดมาไมใชของปลอม ถาใครอยูในที่ประชุมวันนัน้ก็อาจจะจําไดตอนที่เรานัดเปลี่ยนเรื่องวาระอะไร
ทั้งหลายสักอยางหนึ่งในที่ประชุมใหญ  
   นางศรีเงนิ  สุขาภิรมย  :  ขอมูลตามทีท่านเลขาธกิารถามทางเราไดประสานไปทาง 
สํานักสารสนเทศแลวคะ เปนเจาของเรื่อง ก็คือปกาศิตเปนเจาของเรื่อง พอดีเขาไปตางจงัหวัด แตตอนนี้
กลับมาแลวกาํลังทํารายละเอียดตัวนี้ใหอยูคะ  
  ประธาน :  ไมใชเร่ืองตัวอะไรไปแทนภาพอะไรไมใช 
  นางศรีเงนิ  สุขาภิรมย  :   ไมใชคะ ตัว Hacker ตัวนี้คะที่วาเรื่องของความปลอดภัยเรื่อง
ขอมูลอะไรอยางนี้คะ  
  ประธาน :  สง Short message นัดประชุมนี่นะ สํานักสารสนเทศทําหรือ เร่ืองเอารูปมา
แทนอนันัน้ตองอธิบายตองทาํเตรียมไวนะครับ เห็นกรรมาธิการก็ขอตั้งงบ สํานักการประชุมก็ขอตั้งงบ  
เวลานัดประชมุฉุกเฉิน แตทนีี้อยากรูกระบวนการเทานั้นเองวาถาผมจะสงขาวใหสมาชิก ๔๘๐ คน ผมตอง
ทําอยางไร แลวเขามีการ Screen เช็กใหแนวาขาวนี้จริงมากนอยแคไหนอยางไร เพือ่จะตอบคําถามเขา 
เทานัน้เอง ไดไหมครับ ลองหาขอมูลนิดหนึ่งไดไหมครับ  
  อีกเรื่องหนึ่งคอืเรามีการพูดถึงปรับปรุงการใหบริการแกสมาชิก ปรับลดขั้นตอนและ
ประเมินความพึงพอใจ ในกระบวนการนีท้าํอยางไรครับประเมินความพึงพอใจ เราทาํทุกรอบเทาไร  
นาน ถี่หางแคไหนอยางไรทีท่ําไปแลว แลวผลการประเมินออกมาเปนอยางไร  
  นางศรีเงนิ  สุขาภิรมย  :  ขออนุญาตคะ ในเรื่องของระบบของการประเมินความพึงพอใจ 
ของเราทาํปละ ๑ คร้ัง ในสวนที่เปนภาพใหญระดับขององคกร  
  ประธาน :  ใครรับผิดชอบตรงนี้ครับ  



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ         นิวรา ๒/๖ 
วันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๑  
 
  นางศรีเงนิ  สุขาภิรมย  :  ตรงนี้ก็จะเปนในสวนของกลุมงานนโยบายและแผนที่จะประสาน 
ซึ่งเราจางบริษทั PA เขามา แลวปนี้จะเปน ก.พ.ร. ทีเ่ราประเมินความพงึพอใจ อันนี้เปนภาพใหญที่เปน
ระดับองคกรทีเ่ราทําอยู 
   ประธาน : มพีงึพอใจดวยหรอื 
  นางศรีเงนิ  สุขาภิรมย  :  มปีระเมินที่เราสํารวจความพงึพอใจ  
  ประธาน :  เมือ่ปที่แลวกระมัง  
  นางศรีเงนิ  สุขาภิรมย  :  คะ และนอกจากนี้ในสวนที่จะเปนรายยอย ๆ ก็จะมีทีห่นวยงาน
เขาจะดําเนนิการเองในเรื่องการปรับปรุงการใหบริการ อยางเชน กรณีของสํานกักรรมาธิการเขาจะมี
ลักษณะของการออกแบบสอบถามถามกบัสมาชิกเปนการปรับปรุงการใหบริการภายในของหนวยงาน
กันเองอยูดวย  

ประธาน :  ใครอยากจะทํากท็ํา ใครไมอยากจะทาํก็ไมทํา  
นางศรีเงนิ  สุขาภิรมย  :  สวนใหญก็จะทาํอยู เพราะวามันจะอยูในแผนของการปรับปรุง 

การใหบริการ 
   ประธาน :  นั่นสิ มีการประมวลมาไหม 
   นางศรีเงนิ  สุขาภิรมย  :  ตอนนี้อยูในขั้นของการจัดทาํรายงาน ๙ เดอืนอยู  
  ประธาน :  เราอยาไปปะปนกับที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการนะ มนัแยกสวนกันกบัทีพู่ด
ถึงการลดขั้นตอนก็ดี การประเมินความพึงพอใจ ผมไมแนใจมันเกี่ยวกนัหรือเปลา แตตัวนั้นประเมนิ 
ความพึงพอใจจริง ๆ แลวทุกหนวยมีความจําเปนตองทาํอยูแลวเพื่อจะดูวาสิ่งที่คุณใหบริการไปมนั
สอดคลองกับ User เขาหรือเปลา ซึง่มนัตองทาํทกุหนวยพูดกันจริง ๆ เพียงแตวานึกวาถาแตละหนวยทาํ 
มีการประเมนิไหมวามันด ีเลวอยางไร หรือวามนัมหีนวยงานกลาง ซึ่งคิดวานโยบายและแผนนาจะตองทาํ
ในภาพรวมของสํานักงานทัง้หมด มนัมกีารทําไหมทีว่าปละครั้ง ๆ ที่วานี้ แลวทําแลวผลเปนอยางไร  
เพราะมกีาร Mention ถึงประเมินความพงึพอใจ  
 
                    - ๓/๑ 
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  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ทานครับ คือที่เรา Present เปนสิง่ทีเ่ราใหกับทาน ส.ส.  
คือหมายความวาปหนึ่งเทาที่เช็กมานี่เราก็จะมีการไปประเมินแบบสอบถามทานครั้งหนึ่งวาทานม ี
ความพึงพอใจในการใหบริการของเราดานตาง ๆ ไหม เทาที่ผลออกมา เทาที่คุยกับผูรับผิดชอบนี่ก็ออกมา 
ก็คอนขางดทีานครับ แลวเรื่องลดขั้นตอนเรามีคณะกรรมการทีท่านรองวัชรินทรเปนประธานอยูแลวนี ่เราก็
มีการลดขั้นตอน  
    นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  ทานรองสมพล 
      นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ทานรองสมพลแลวละครบัตอนนี้ แตพดูถึงปที่แลวนะครับ  
นี่ผลงานปที่แลวนะครับ  
  ประธาน  :  คือเอาตรงนี้เอาตามที่ผมพูดนีว่าลดขั้นตอนนี้พอรู เพราะทุกหนวยอนันีเ้ปนมติ 
ก.ร. ออกมาใหทกุหนวยลดขั้นตอนก็มทีําไปบางแลว เร่ือง Passport เร่ืองของอะไร หลาย ๆ เร่ืองที่ทาํไป
แลว แลวกม็ีเร่ืองของการประเมินความพึงพอใจ ตัวทานเองหรือสมาชกิในหองกรรมาธิการทานอาจจะ 
ไดรับแบบฟอรมในการประเมินทานก็ตอบคําถามแทนเราได แตบางทานที่ไมไดรับเขาก็จะถามวา โอเค 
ประมวลแลวผลเปนอยางไรอยางนี้เปนตน เขาใหปรับปรุงเรื่องอะไร ซึง่ผมก็มีกรรมการที่ปรับตามให 
ขอประเมินอยูถูกไหมครับ ทานรองเลขาธกิารเคยเปนทหีนึง่ใชไหมครบั ทานอาจจะตองดูตรงนั้นนิดหนึ่ง 
มันมีการประเมินจุดออนพูดงาย ๆ จุดออนที่เขาวิพากษมาเรื่องนี ้ๆ เรามีการแกไขอะไรอยางไรมันอาจจะ
ตองเปนตัวอยางที่พอจะเปนใหแสดงความนาเชื่อถือใหเห็นวา โอเค เราไมใชพูดเฉย ๆ บรรยายความ 
ตอนไทไป แตเราบอกวาอยางเชนเรื่อง อยางนี้เราไดแกไขโดยวิธีการอยางนี้ ๆ น้าํหนักของคนพูดมันจะมี
มากขึ้นกวาเดมิ แลวพูดโดยมีความมั่นใจขึ้นอะไรอยางนี้ไดไหมครับ เติมในวงเล็บไวก็ไดคือไมตองเปน 
บทพูดใหผมเปนหมายเหตุไวเร่ืองนี ้เชน กรณีนี้ ๆ ไดแกไขดวยอยางนี้ในลักษณะนี ่แตเจาของเรื่องทานเปน
กรรมการประเมินหรือรับขอประเมินความพึงพอใจแลวไปแกไขตามทีท่านอาจจะตองเสริมตรงนี้
รายละเอียด เพราะฉะนัน้ทานตองดูตรงนีด้วยนะครับ  
  นายวัชรินทร จอมพลาพล  :  ในสิ่งทีท่านประธานถามนี่ ประเมินความพงึพอใจตรงนี ้
ที่ทานถามที่บอกวาชี้แจงวาทําทุกปตอนคณะกรรมการเราประเมินความพงึพอใจครัง้แรกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะ
มาดูวาเขาตองการอะไรแลวเราก็นาํมาปรับปรุงมันก็มีประมาณอยู ๔-๕ ขอ แตจากนั้นมานี่เราก็จะไมมี 
การประเมนิอกี แตมันมีแตละสํานกัทีเ่ขาสนใจที่จะประเมินตนเองเพือ่ปรับปรุงในสวนตัวเขาเอง เชน  
สํานักกรรมาธกิาร สํานักประชาสัมพันธกม็ีอะไรอยางนี้ อันนีก้็เปนเรื่องของเขา เพราะฉะนัน้ในสวนภาพ 
องคกรรวมนีม่นัไมจําเปนตองใสก็ได  
  ประธาน  :  ใสไปเถอะ 
  นายวัชรินทร จอมพลาพล  :  เอาแคปรับปรุงลดขั้นตอน 
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  ประธาน  :  เอาประเมนิมันมคีวามจาํเปน เพราะหลักในการปจจุบันคือความพึงพอใจ 
ของผูใชบริการเปนประเด็นสําคัญ คือในอดีตก็ตามเขาเอามาพูดได แลวยิ่งถาเรามีการแกไขเพิม่เติมไปแลว 
ปรับปรุงแลวยิง่ดีใหญมนัเพิม่น้ําหนักของความเชื่อถือวาเราเอาใจใสตอส่ิงที่เขาทักทวงมาไมเสยีหาย 
อะไรหรอก สวนที่จะทาํอื่น ๆ สํานักไหน ๆ ทํามานี ่ถากลุมงานนโยบายและแผนบอกวาจะตองเปนเจาภาพ 
ในเรื่องนี้ประเมินปละครั้งอาจจะไมตองทาํในภาพรวมกไ็ดเอาตรงนั้นมาปะติดปะตอเร่ืองกรรมาธกิาร 
มีการประเมนิมาแลวก็เอามารวมเปนผลงานในการประเมิน ซึ่งอาจจะปนี้เอากรรมาธิการ ปหนาเอา 
ประชาสัมพันธ ปโนนก็กระจายไปเพื่อใหเกิดการกระจายตัว แลวเอาปไหนสักปหนึง่กลุมงานก็มาจับรวม 
ทั้งหมดถาสํานักงานทาํ Questionnaire ไปสําหรับภาพรวมทัง้หมดหรอืของสํานกังาน คือยิง่ถี่ผมไมวา 
อะไรนะ สํารวจดี เราไดรูวาเรามีจุดออนอะไร แลวเปนจดุแหงการพัฒนาเพราะวาด ีณ เวลานี้ปหนึง่ทาํ 
ยังนอยไปเสียดวยซ้ํา ใจผมสํานักประชุมเคยตอนผมอยูผมเคยทาํทกุปดสมัยประชมุ สมัยประชมุนี้ก็เอาเลย
ดูสิ ๓ เดือน ๖ เดอืน ๔ เดือนที่ผานมามีอะไร แตใหสํานกัทําไดเพราะวาตอนนัน้มันพักแลวนี่ปดสมัยประชุม
ก็พักแลวก็คือจะประเมนินี ้เพราะฉะนัน้ยิง่ทําถีย่ิ่งดีเราจะไดรูตัวเราวาเขามองเราอยางไร อันนี้ฝากสําหรับ 
ปตอ ๆ ไปดวยนะครับกลุมงานนโยบายและแผน ก็ขอขอมูลนิดหนึ่ง ๔-๕ ขอที่ทานปรับปรุงไปแลว  
หรือขอปรับปรุงที่สํานกัไหนทําแลวมันเปนมีนยัสําคัญแหงการเปลี่ยนแปลงที่จะกนิใจกรรมาธกิารก็เอามา 
ยกตัวอยางเปนตัวอยางใหดูนะครับ ในเร่ืองของ ICT ๔ หนวยงานรัฐนีไ่ปถึงไหนแลวครับ ทํางานได 
กี่เปอรเซ็นตแลวครับ สลค. ส.ว. ส.ส. แลวก็กฤษฎีกานี่ ตอนนี้แลวกี่เปอรเซ็นตละ ลองดูสิครับมันมีปญหา 
อุปสรรคอะไรหรือเปลา อยาใหไปทราบปญหาอุปสรรคจากผูใชบริการในหองประชมุกันเลย ถารูปญหา 
อุปสรรคกอนเขาบอกวาตอนนี้อยูระหวางแกไขเร่ืองอะไร ๆ ที่มนัเปนปญหาอยู ถาไปอยางนัน้แลวนัง่งง 
จริงหรือเปลาก็ไมรูที่เขาพูดมา แตถารูขอมูลกอนตรงนีม้ันยงัไมเดิน ตรงนั้นมันยังไมดี อันนี้รูแลวครับกําลัง 
ทําอยางนัน้ ทาํอยางนี้อยู ไมใชพูดฝอยไปเรื่อยบอกดีเรียบรอยแลวอันนัน่ก็ไมได อันนีก่็ไมไดหนาแตก  
แตนี้มันมีปญหาอุปสรรคอะไรอยากรูคือปญหาอุปสรรคอะไรนี่คือประโยชนของการประเมินอีกอนัหนึง่ 
ก็ตามถามลวงลึกไปเลยแลกเปลี่ยนขอมูล ๒๑ หนวยงาน ๒๑ กระทรวง ๒๕๔ กรม สวนเรื่องตอไปเร่ืองของ 
พัฒนาขอมูลดานตางประเทศมันนาจะตองมีตัวอยาง ทานรองเลขาธิการไมมาใชไหมครับ ทานรองสมพล
มันมีอะไรทีเ่ปนพัฒนาฐานขอมูลที่เพิ่มข้ึนมาจากปที่แลวที่มนีัยสาํคัญเปนตัวอยางใหผมฝอยไดวาคืออะไร 
แตใหมีจริง ๆ นะไมใชฝอยแลวฝอยแลวฟุงไปเรื่อยนะ  
    นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ใสมาตองมีผลงาน 
      ประธาน  :  สนับสนนุเตรียมความพรอมในการเปนเจาภาพจัดประชมุเอาตารางมาดูสิครับ
วาจาํไดคลับคลายคลับคลาวาเราจะตองเปนเจาภาพจดัประชุม AIPO หรือ AIPA อะไรสักครั้งหนึ่งปไหน  
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อะไรอยางไร เพราะฉะนัน้เขาพิจารณางบประมาณอยูเขาไดสนับสนนุ ถาป ๒๕๕๒ เขากาํลังจะตัดนี้เขาได
ใหมาผมไมแนใจวาปไหน ลองเอาตารางวาระงานมาดูกาํหนดที่เราจะตองเปนเจาภาพในเรื่องนี ้
ทุนการศึกษาที่เขาทักทวงไวทานรองเลขาธิการจะตองเตรียมที่เราวางแผนวาเราจะสนับสนนุทุนดานไหน ๆ 
ไวสักนิดหนึง่นะครับ คือผมไมมีในมือแลวเราไดใหไปแลวอยางไร เปนกี่เปอรเซ็นตของทนุที่เราตาม 
ความคาดหวงัรายละเอียดของทนุทานรองเลขาธิการเตรียมไวนิดนะครบั สงเสริมการแลกเปลี่ยนบคุลากร
ระหวางประเทศมีประเทศใดบางนี้ใหฝายตางประเทศเตรียมดวยนะครบั เชิญครับทานรองเลขาธิการ  
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  แลกเปลี่ยนบคุลากรมีขอมลูที่สํานักพัฒนาบุคลากร 
  ประธาน  :  ทานรองเลขาธกิารเตรียมไวดวย 
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  อยากจะขอแกตรงวาสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 
ปริญญาเอก เพราะจริง ๆ ปริญญาตรียังไมไดใหก็เปนวาแกเปนปริญญาโท 
  ประธาน  :  ปริญญาตรี ปริญญาโท  
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
  ประธาน  :  ปริญญาตรี ปริญญาโท ดวยไมใชหรือ  
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  ปริญญาตรีเราไมไดให ใหแตปริญญาโท ก็แกคือตัด 
ปริญญาเอกออก เพราะฉะนั้นระดับปริญญาโททั้งในประเทศและตางประเทศคะ กแ็กการชี้แจงดวยนะคะ 
  ประธาน  :  ในสวนของดานพัฒนาอาคารสถานที่ทานรองวิจักขณตองดูนิดหนึง่ คือพูดให
เห็นภาพวากระบวนการตรวจวัตถุระเบิดใตทองรถเราตรวจแลวอยางไร พอเจอปบนีท่ําอยางไร ไลมาใหจบ
จนกระทั่งแจงความหรือจับไปเขาคุกเขาตารางลองเลาใหฟงหนอยไดไหมวาเปนอยางไร เปนความรูแผนที่
ทําไวเอาเครื่องนี้มาตดิตั้งนี ่เลาใหฟงตามที่เขาใจวาทําอยางไร เจอปบเลยแลวอันนีม้ีอะไรหอยผิดปกติ
มาแลวนี่ รายงานเอาเฉพาะหนาสิ เฉพาะหนาวาเจอทําอยางไร ตัวใครตัวมัน  
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ยังไมเคยเจอครับ 
      ประธาน  :  ไมใชถาเจอ คุณบอกนี่ตรวจ คุณตรวจแลวคุณทําอะไรได ไหนลองเลาใหฟงสิ
ทําอยางไร เจอปบพอมันเอกซเรยผานทาํอยางไร กระบวนการในการหยุดยัง้รถตอนนีท้ําอยางไร เราไมตอง
เอารถออกไปขางนอกหรือ ไมถาเกิดมันจอดอยูตรงนั้นแลวมันระเบิดตูมข้ึนมาทําอยางไร มนัควรจะมี
มาตรการ ไมคือผมอยากรูมาตรการจริง ๆ  
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  คือเราสามารถแจงเขาไดประมาณ ๑๐-๒๐ นาท ี
  ประธาน  :  ไม ข้ันตอนที๑่ เจอเรายังไมรูวา ใช ไมใชถกูไหม เปนขอสันนษิฐานวาใช  
แตพอเจอขอสันนษิฐานปบนีส่ิ่งที่ควรจะตองทาํโดย Common Sense นี้คือตองเอาตวันี้ออกไปจากอาคาร
ในบริเวณรัฐสภา เพราะเรารกัษาความปลอดภัยในรัฐสภาถูกไหม เพยีงแตเอาไปตรงไหน เพราะที่เราแคบ 
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ถามีลานโลงแลวจอดที่ลานโลงเหมือนเวลาที่เขาเอายางครอบไว นี่คือมาตรการทีม่นัควรจะเปน แตผม 
ไมแนใจวาคิดไวอยางนีห้รือเปลา เพราะฉะนั้นเตรียมคําชีแ้จงไววาคุณทาํอะไรไดในวาระอยางนี้  
เพราะฉะนัน้เครื่องปด ๆ ก็เดินผานกนัฉลุย อันนัน้ก็ถกูวากเ็ปนอยางนัน้อยู เร่ืองเครื่องตรวจนีก้็เหมือนกนั 
มันควรจะเปนอะไรอยางไรคือตองพูดใหมนันาเชื่อถือวา โอเค มนัจะทาํไดหรือแผนฉกุเฉินไลคนออก 
อยางเดยีวที่มมีานี ่ลองเตรียมไวดวย กรณีที่ ๒ วงจรปดเพื่อบันทึกภาพมันก็จะมีการพูดถึงคุณเกงขึ้นมาละ 
ไหนคุณบันทกึไดไหมละคุณเกงที่ทาํอะไรกันในหองอาหารมีการแกไขเพิ่มเติมเสรมิแตงจากตรงนั้นมา
หรือไมอยางไร หรือวายงัยนืยันบอกหองอาหารติดไมไดก็ไมติดตองชี้แจงนะ ก็คุณอะไรละ ประชาธิปตย 
ที่เปนผูส่ือขาว ชอง ๗ บุญยอดเขาเปนกรรมาธิการดวยนะ ไมตอบละ แลวก็จะไปถงึเรือ่งพัฒนาศกัยภาพ 
ในการรับรองสถานการณฉุกเฉิน นี่คือสถานการณฉุกเฉินที่เจอ ถาเจอระเบิดนี่คือสถานการณฉุกเฉินแลว
มันจะรองรับกนั เพราะฉะนัน้ไปหาคาํตอบเพื่อใหสรางความนาเชื่อถอืใหได แลวปฏิบัติไดจริง ๆ ไมใชบอก
วาถาพืน้ที่เยอะ ๆ เราก็จะไปจอดในที่วาง ๆ ไมใหระเบิด  แตตอนนีม้ันไมมีที่เยอะเราจะทาํอยางไรเราคิด
ตามสภาพ ณ ปจจุบัน  
     นายวิจักขณ นาควชัระ  :  พัฒนาบุคลากรในดานปฏิบัติรองรับสถานการณฉุกเฉนินีก้็คือ 
ฝกปราบจลาจลแคนั้นเอง 
  ประธาน  :  เขาใจ แตความนี่คือมันอมความหมด นี่คือสถานการณฉุกเฉินและมีระเบิดอยู 
ในสภาควรจะทําอยางไร ถาไมเรียกฉุกเฉนิ ไมรูจะเรียกอะไรแลวละ  
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  แจงจะกูอยางเดียว 
  ประธาน  :  แลวคุณไมคิดจะอีเลกกูเลท คนออกไปเลยหรือวาคุณจะระดมพลอยางไร 
    นายวิจักขณ นาควชัระ  :  มีพัฒนาอยูแตวาอยูในป ๒๕๕๒                                        
  ประธาน  :  คุณตองพูดใหมนัเปนเนื้องาน ไมใชวาบอกกเ็ก็บกูระเบิดอยางเดียวคนจะตาย 
ก็ชางหวัมันคณุพูดอยางนีก้ไ็มได คุณตองบอกวามีแผนเคลื่อนยายคนออกไปอยางนี ้มีแผนเอาเจาหนาที ่
ที่มีความเชีย่วชาญมา แลวอธิบายใหเปนทฤษฎีหนอยครับ  
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ครับ  
     ประธาน  :  กตั็วใครตัวมันใครเหยียบตายก็รอดไปนะครับ ก็มนัดีแบบแขก อันนี้ของผม 
ที่ฝากนะครับ กรุณาปรับปรุง แตนีท้านในสวนงานอื่น ๆ ของทานที่ทานรับผิดชอบอยูทานมีอะไรจะเสริมไป
เพื่อใหตรงนี้มคีวามนาเชื่อถอืมีความหนกัแนนแลวก็จะไมมีปญหาในการตอบขอซักถาม คือคําไหนที่มนั
เปนปญหานี่ผมพยายามดึงมา อยางที่ผมเรียนทานรองวิจักขณ คือถอยคําที่เขาจะซักไดมันเกิดเหตุจริง ๆ 
ถูกไหมครับ เพราะฉะนัน้กต็องเนนตรงนีว้า โอเค เราจะตอบเขาอยางไร เร่ืองวทิยกุ็อีกเรื่องหนึง่ซึ่งเขาสนใจ 
 



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ        รัชนพีร ๓/๕ 
วันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๑  
 
ทุกนัดจะตองมี เราจะขยายเครือขายเปนอยางไร ทําอยางไรใหครอบคลุมติดตอ Cable แลวไดผลเปน
อยางไร ปญหาอุปสรรคตรงไหน จริง ๆ แลวทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรทานเคยรับปากวา 
ทานจะพยายามติดตอ Cable ให UBC ผมก็เรียนทานบอกวาเคยสมยัทานวันนอรทีแลวแหละ แลวทานก ็
หายไป ตอนนัน้จะเปนธุรกิจตอนเปลี่ยนพอเปลี่ยนลูกอะไรมาดําเนนิการ ทานบอกวาทานจะไปเจรจาให
แลวผมก็ไมไดตามหรอก เพราะเหน็วาทานรองเลขาธิการดําเนนิงานอยูกับชมรมไมให Cable อยู  
แลวเมื่อวานนีใ้นที่ประชมุทานรองอยูใชไหมครับ ตอนทีป่ระชุมกรรมาธิการเขาก็ถามถึงบอกทาํงานให 
กวางขึ้น Cable อาจจะมเีฉพาะจงัหวัดที่ใหญ ๆ แลวก็ในอําเภอเมือง อําเภออื่นก็จะไมมีแตผมคิดวาถาทาํ
อะไรไดทําไปกอน Cable ก็ Cable ไปกอนแลวคอยคืบ ๆ ไป จะเอาทีเดียวตูมเดียวแลวมัน ๑๐๐ เปอรเซ็นต 
คงไมมีที่ไหนทาํไดหรอก แตเราก็ไมไดตอบหรอกกห็มายความวาใหรูกนัเพยีงแตเขาตองอธิบายวา 
เราพยายามมคีวามพยายามที่จะคืบไปอยางไร เชิญทานรองครับในสวนอืน่ ๆ ที่ทานรับผิดชอบอยู 
ทานจะเติมอะไรตรงไหนไหมครับที่เปนนยัสําคัญใหเขาเห็นภารกิจที่เราจะตองรับผิดชอบอยู เชิญครับ  
 
 
                             - ๔/๑ 
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   นางศุภมาส  นอยจนัทร  : สําหรับที่รับผิดชอบก็จะมีเร่ืองสัมมนา ๑ แสนบาทตองถาม
แนนอน แลวกรั็ฐธรรมนูญ ๒๐ ลานเลม  
   ประธาน :  มนัเกี่ยวอะไร  
   นางศุภมาส  นอยจนัทร  :  อาจจะมกีารถามขึ้นมาเปนประเด็นขึ้นมา แลวก็คอมพิวเตอร 
Notebook ดวยนะคะ นอกจากนัน้กจ็ะมีเร่ืองคาตอบแทนลูกจางเพราะวาลกูจางเขาไปรองเรียน
กรรมาธิการ อันนี้สืบจากขางในมาวามีการพูดเรื่องนี้ดวย  
   ประธาน  : มีไหมครับ ในสวนทานรองทานอื่นจะเสนออะไรไหมครับ ฝายวิชาการ  
ฝายกฎหมาย  
  นายจเร  พนัธุเปร่ือง  : ในสวนของฝายวิชาการ สํานักวชิาการและสาํนักกฎหมาย 
เวลาใหบริการกับสมาชกิเขาก็จะมีแบบในการประเมนิความพึงพอใจและประเมินการแนะนําการบริการ 
กบัสมาชกิทกุทานทีม่าใชบริการอยูแลว พอถึงเวลาก็จะเอามาประมวล อาจจะทุกรอบสมัยประชุม  
แตเทาที่ผานมาสวนใหญคนที่มาใชบริการก็จะประเมนิวาดีทั้งนัน้   
  ประธาน : สํานักภาษาตางประเทศเขากท็ําเวลาใครสงใหมาแปลอะไร เขาก็ใหประเมิน 
อยางนี้เปนตน บางคนก็ประเมินกม็ีขอคิดเห็นกลับมา อันนัน้แปลไมถกู ควรใชถอยคําอยางนี ้ก็โอเคอันนัน้
คือความรูที่เราไดรับ ก็นาจะตองประมวลไว มันมีเร่ืองไหนที่คิดวาจะอยูในความสนใจที่ตองมาเพิ่มเสริม 
เติมแตงในนี้ไหมครับ ถาไมมีเหน็บอกวาพรุงนีเ้ชา ก็เยน็นี้เอามาใหผมดูไดไหมครับที่ปรับแตง  
ทานรองคัมภีรมีอะไรจะเติมไหมครับ  
  นายคมัภีร  ดิษฐากรณ  :  ไมมีครับ  
  ประธาน :  เมือ่วานทานรองคัมภีรเดินตอทีนะครับ เร่ืองสัมมนาประธานพบประชาชน  
เดินตอที เดี๋ยวไปนัดกลุมจังหวัด ก็จะมโีครงการใหมทีท่านประธานทานมีดําริทานจะออกไปพบประชาชน
พรอมกรรมาธกิาร ซึง่ผมใหทานรองคัมภีรในฐานะที่อยูควบคุมเร่ืองประชาสัมพนัธ อยากไปพบประชาชน 
ในภูมิภาคตาง ๆ ใน ๔ ภูมภิาค เหนือ ใต ตะวนัออก ตะวันตก ทานรองคัมภีรทานก็จัดเปนกลุม กรรมาธิการ
คณะไหนอยูในโซนไหนก็จับไปอยูในภูมิภาคนัน้ ๆ เพื่อวาไปแสดงตัว ไปเลาผลงานทาํอะไร และมีรับปญหา
เร่ืองราวรองทกุขกลับเขามาเพื่อสูการแกไข อาจจะไมตรงกับคณะของตัวเอง ก็รับมาฝากตอ
คณะกรรมาธกิารคณะนัน้คณะนี้เพราะกเ็พื่อน ๆ กนัทัง้นั้นในกรรมาธกิาร กน็าจะเปนประโยชน กาํลังขอ
ดําริวาจะใหเร่ิมโครงการเมื่อไร อยางไร ซึง่จริง ๆ แลวตรงนี้ผมวานาจะดี แลวการออกไปในแตละครั้ง ๆ 
นอกเหนือจากทานรองวชัรินทรอาจจะตองเปนตัวหลักในการรวมกับทานรองคัมภีรเพราะวาเรื่อง
ประชาสัมพันธสวนหนึ่ง เร่ืองกรรมาธกิารที่ลงไปสวนหนึ่ง อาจจะรับปญหามาแลวสงตอเปนตัวเชื่อม
ระหวางกรรมาธิการตาง ๆ ที่อาจจะรับเร่ืองรองทกุขมาแตไมตรงกับคณะกรรมาธิการคณะนั้นก็สงตอ  
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หรืออาจจะมทีานผูบริหารไปรวมเปนมื้อเปนคราวสลับหมุนเวียนกนัไปเพื่อไปดูภารกิจของกรรมาธิการของ
ทานประธานสภาที่จะลงพบประชาชนในภูมิภาคตาง ๆ ก็จะใหจัดหมนุเวยีนกันไปตามรอบเทาทีโ่อกาส 
จะอํานวย ก็ลงไปคือเย็นวันอาทิตย แลวกง็านคือเร่ิมวนัจันทร จะไปกต็ามราชภัฏตาง ๆ ในภูมิภาคตาง ๆ  
ที่มันมีราชภัฏเพียงพอที่รับได ปจจุบันกลุมเปาหมายคือ ประธาน อบต. ประธาน อบจ. แลวก็กาํนนั  
เปน ๓ กลุมใหญที่เปนกลุมเปาหมาย เปาหมายทานกะวาประชุมคร้ังละอยางนอย ๑,๐๐๐ คน กต็องเปน
หอประชุมใหญ ก็ไปกินงายอยูงาย เชาก็บรรยายสรุปสักครึ่งชั่วโมงเรื่องวามาเพื่ออะไรอยางไร แลวก็ให
กรรมาธิการพดูเนื้องานของตัว อาจจะเปน Two way communication คือฝายจัดการที่ไปต้ังแตวนัอาทิตย
ก็ไปเตรียมการรับคํารองปญหาอุปสรรคทั้งหลายมา แลวก็อาจจะสงขึ้นไปบนเวทีบางสวนเพื่อตอบหรือ 
ถามสดในหองประชุมก็สุดแทแต คงเปนหลังจากที่กรรมาธิการบรรยายบทบาทของตัวเองแลววามีหนาที่
อะไร จะชวยเหลือประชาชนไดอยางไร แลวมาเพื่ออะไร ก็จะรับปญหาตอบขอซักถาม แลวกน็ําปญหาไปสู
การแกไข ก็ประมาณเชาจดเย็นวนัหนึง่ แลวก็คํ่า ๆ ก็บินกลับ  
   นายวัชรินทร  จอมพลาพล  :  คือในทางปฏิบัติกรรมาธิการหลายคณะเวลาเขาไปจดั
สัมมนาตางจังหวัดเขาก็อยากเชิญทานประธานที่ผานมานะครับ ทนีี้ทานประธานก็ติดภารกิจ เพราะฉะนัน้
ทานก็เอาตรงนี้มารวมกนั คือกรรมาธิการเขาไปของเขาอยูแลว แลวทานประธานสนใจแบบนี้ กรรมาธิการ 
ก็ไดประโยชนรวมกันเลย  
  ประธาน :  ก็ดีครับ ทีนี้เราจะจัดอยางไรใหภารกิจมันสอดคลองกัน คือทานไปเพื่อไป
ประชาสัมพันธทั้งภารกิจงานของทานและภารกิจงานกรรมาธิการ แลวก็รับเปน Two way บอกเขาให 
รูวาเราทําอะไร แลวก็มีปญหาอะไรก็รับมา ก็คงสอดคลองกัน ทนีี้จะจบั Match คือใหมันสอดคลองกนั
อยางไรก็สุดแทแต แตกลุมเปาหมายของทานประธานอยางที่ผมเรียนแลว คือประธาน อบต. ประธาน อบจ.  
และกํานัน ใหสอดคลองกัน เพราะบางอนัอาจจะเปนกลุมเด็ก กลุมเยาวชน ซึ่งประชาสัมพนัธทําอยู  
ถามนัไมซ้ําซอนกนั ก็ลองดูกรรมาธิการเขาคงไป เมื่อวานนี้ประชุมรวมกบัประธานคณะกรรมาธกิาร 
หลายคณะอยู สัก ๒๐ คณะได เขาก็เหน็ชอบกัน พูดเปนเสียงเดียวกนั เพียงแตวาเขาจะมีไอเดียที่จะปรับให
สอดคลองกับงานของเขาอยางไร อันนีก้สุ็ดแทแตแตละคณะที่จะไปจัดการกัน เพราะวาผมขอความกรณุา
เขาวามันมกีลุมจังหวัด เหนอื ใต ตะวนัออก อีสาน มันมหีลายจังหวัด บางคนก็จัดเฉพาะในจังหวัดตัว  
บางคนก็อาจจะเปนกลุมจงัหวัด จัดที่จงัหวัดนี้แตจังหวดัใกลเคียงก็ไปจับมือกันก็แลวกัน เอาคนมาใหได 
๑,๐๐๐ คน อาจจะในจังหวดัเดียวกนัหรือตางจังหวัดก็สุดแทแต อันนีต้ามความสะดวกของเขา ใหกําหนด
ที่มา อยางอีสานเขาจะไปที่ไหน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ใหเขากําหนดมา มันจะไดเปนคิวตอ ๆ ไป ฝายทานรองฯ จะได
ไปประสานในพื้นที่กอนวาเปนอยางไร แลวเราจะเอาคณุสุพล ฟองงาม รัฐมนตรีชวยมาชวยดวยอยางไร 
ก็ลองจัด อาจจะขึ้น Panel ดวยกนัหรืออะไรอยางไรก็ตามโอกาส เขาคงอยากไปรวมดวย คําตอบที่ถาม ๆ  
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ไวถาจะใสเปนหมายเหตุใน Presentation เปนในวงเล็บโดยผมจะรูเองวาไมตองพูด ถาเขาตองการขยาย
ความผมก็เติมเอง ถาไมตองก็ไมปรากฏบนจอ มีขอคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ฝายนโยบายและแผนจะ
ไดไปปรับปรุง มีไหมครับ  
   นายจเร  พนัธุเปร่ือง  :  คือผมดูวาในเมื่อมนัผานการชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการมาแลว  
ผมวากรรมาธกิารเวลาเชิญหนวยงานใดเขาไปตัวคณะอนุกรรมาธกิารหรือตัวแทนของอนุกรรมาธกิารเขาคง
จะตองอธิบายตอคณะกรรมาธิการกอนหรือเปลาวาอันนีม้ีการนัน่อยางไรอะไรอยางไร  
  ประธาน :  ประธานเขาคงถามกนัเอง คุณวรวัจนไปดูแลวเปนอยางไรอันนี ้เหมือนถาม
สํานักงบประมาณ เพราะฉะนัน้อีกอันหนึง่คือทีท่านรองอุมาสีวไดพูดถึงขอทกัทวงเรื่องอาหาร เร่ืองการ
ฝกอบรม เร่ืองอะไรที่เขาเปนขอปรับปรุง ใหหวัขอต้ังงบประมาณสะทอนภารกิจของสภา ผมจะไดพูดวา
โอเคเรารับรูในสิ่งที่เขาขอมาแลวนะ เราจะปรับปรุงอะไรอยางไร ถาอยางนี้เขาก็คงพอใจ คือไมใชพูดแลว
ลอยลมไปโอเครับมา จะพยายามทาํให จะไดเปนการสรางความเขาใจใหสอดคลอง เร่ืองเงนิเหลือ เงนิอะไร
ทุกป ๆ ไมเอาแลวหรือ ตอนนี้เงนิเหลือเทาไร จะใชจายทนัไมทนั ใชเงินไปกี่เปอรเซ็นตไมเอาแลวใชไหม  
ตองมีไหม จะจายทันไหม ทาํไมเงนิเหลือเยอะจัง จะใชอะไร  
   นายประสิทธิ ์ อนนัตวิรุฬห  :  ขออนุญาตเรียนทานประธาน ตรงนัน้ถาเราไปพูดกอนเลย 
  ประธาน :  ไมใช มันเปนเงื่อนไขที่เขาจะตองถามหรือเปลา คือไมมีขอมูลใหผมตรงนี้ 
เตรียมไวแลวอานตรงนั้นเลยนะ ใครรับผิดชอบก็เตรียมไวก็แลวกนั อะไรที่เปนขอทีเ่ขาขอถามทุกป ๆ  
ก็เตรียมไว และมีเร่ืองอื่นอกีไหมนอกจากเงินเหลือจายใชไปอยางไร จะทนัไหม กันไวกี่ป แลวเงนิ 
กันป ๒๕๕๐ เหลืออยูเทาไร มีตัวเลขนะครบั  
   นายประสิทธิ ์ อนนัตวิรุฬห  :  มีแลวครับ คลังทําอยูแลว  
   ประธาน :  มเีร่ืองอื่นอีกไหมครับ ถาไมมีกข็อขอบคุณ ขอปดประชุมครับ 
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